
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
คร้ังที่ ๓/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี  2๘  มีนาคม  2562 
ณ ห้องประชุม กตร. (วังไชยา) ชั้น 2  

.................................. 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมชัย คล้ายทับทิม  หน.ผตปค. 
๒. นายสมเจตน์  เปล้ืองนุช  ผตปค. 
3. นายอนุสร  ตันโชติกุล   ผตปค. 
4. นายนริศ  นิรามัยวงศ์   ผตปค. 
5. นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์   ผตปค. 
๖. นายวชิระ เกตุพันธุ ์   ผตปค. 
๗. นายวรญาณ  บุญณราช  ผตปค. 
๘. นายชรินทร์  ทองสุข   ผตปค. 
๙. นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ   ผตปค. 
๑๐. นางสุภาพรรณ  บุญถนอม  ผตปค. 
๑๑. นายบุญช่วย หอมยามเย็น  ผตปค. 

 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
๑. นายศราวุธ  ไทยเจริญ   ผตปค. 
2. พ.จ.ต.วิสูตร  จ าพานิชย์  จพง.ปค.ช านาญการพิเศษ 
3. นายกฤษชัย เกษสุนทร   ผช.ผตปค. 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์  ผอ.กตร. 

   ๒. นางมนัสนันท์  ปุณยศิริกุล       นจท.ช านาญการ 
 ๓. นางเจิมพักตร์  ธาราฉัตร  จพง.ปค.ช านาญการ 
 ๔. นางสรชา  กุลรัตนเวคิน  นจท.ช านาญการ 
 ๕. นางถนอมนวล  ขาวสบาย  จพง.ปค.ช านาญการ 

  ๖. นายปริยวิศว์  ชุมสงฆ์ธีวสุ  ผช.ผตปค. 
  ๗. นายวสันต์  เชียงวงค์   ผช.ผตปค.   
  ๘. นายธีรพงศ์  กาบขุนทด  ผช.ผตปค. 
  ๙. นายชานิศ ทองสวัสด์ิ   ผช.ผตปค. 
  ๑๐. นายรัฐดล ล่ิมหัน   ผช.ผตปค. 
  ๑๑. นายธนิสร ภู่ค าจันทร์   ผช.ผตปค. 
  1๒. นายจิราชัย  สุขมี   ผช.ผตปค. 
  1๓. นายนภัสวัต  วรรณญาพร  ผช.ผตปค. 
  ๑๔. นายชัยนเรศ ยอดแตง  ผช.ผตปค. 
  ๑๕. นายอิทธิพัทธ์ รัตนรักษพงศ์  ผช.ผตปค. 
  1๖. นางสุภชา  ภู่อ่ า   นจท.ช านาญการ 

 
/ 1๗. นางชุลีรัตน์… 
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 ๑๗. นางชุลีรัตน์ ฤกษ์ดารา  นจท.ช านาญการ 
1๘. นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์  นก.ช านาญการ 

 1๙. นายสุรวุฒิ  พร้อมพูล  นก.ปฏิบัติการ 
 ๒๐. นายธีรเจต  เพชรลีลา  จพง.ธก.ช านาญงาน 
 ๒๑. นางวราภรณ์  ลับไพรี  จพง.ธก.ช านาญงาน 
 ๒๒. นางสาวหัชชพร  อธิจันทร์  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 2๓. นางสาวพรรณี  จุลทับ  จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 2๔. นายเจริญ  สอนซื่อ   ลูกจ้างประจ า 
 2๕. นางสาววฤณดา  แก้วบัวดี  พนักงานราชการ 
 2๖. นางสาวกัณฐมณี  สืบ  พนักงานราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานภายนอก) 
 1. นายเอกวิทย์  มีเพียร    ผอ.วช. 
 2. นายธนศักดิ์  สุขรัตนไชยกุล  นวผ.ช านาญการ 
 3. นางสาวเรณู  เสน่หา          จพง.ปค.ช านาญการ 
 ๔. นายศุภิญโญ  ทองนวล     จพง.ปค.ปฏิบัติการ 
 ๕. นายสามารถ  ภาคสุทธิ  จพง.ปค.ช านาญการ 
 ๖. นางสาวชุติญา  ปัญญาจันทร์  จพง.ปค.ช านาญการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐0 น. 
  นายสมชัย คล้ายทับทิม หน.ผตปค. เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 
หน.ผตปค.  - แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) นางชุลีรัตน์ ฤกษ์ดารา ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท่ีท าการปกครอง 
   จังหวัดปราจีนบุรี มาด ารงต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี  

18 มีนาคม 2562 รับผิดชอบเรื่องงบ ผตปค. 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
หน.ผตปค.  - รายงานการประชุม ผตปค. ครั้งท่ี ๒/256๒ ท่านใดแก้ไขเชิญแจ้งได้ท่ี 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) ฝ่ายเลขาฯ และสามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ กตร. 
 

มติที่ประชุม  - รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
3.1 ประเด็นการตรวจติดตามของ วช. 
      (๑) การก าชับการด าเนินการโครงการสนับสนุนการบูรณาการ และการ 

                              ขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอและท้องที่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.วช. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)   
 

ผอ.วช   - โครงการสนับสนุนการบูรณาการ และการขับเคล่ือนนโยบายในระดับอ าเภอ 
(นายเอกวิทย์ มีเพียร)     และท้องท่ี ซึ่งอยู่ในอ านาจของ ผตปค. ผมได้เข้าพบและหารือท่านรองฯ นิวัฒน ์

          ขออนุญาตใช้ค ากล่าวของท่านรอง อปค. แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเบื้องต้นในเรื่องของ 
งบบรูณาการ ซึ่ง ผตปค. ไม่มีงบในการตรวจราชการ แต่งบบูรณาการเป็นงบประมาณ 
ท่ีกรมการปกครองได้ขอจากส านักงบประมาณเพื่อมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชนให้กับทางอ าเภอ และได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นกลุ่มต่าง ๆ  
ท่ีลงไปตามขนาดของอ าเภอซึ่งเป็นอ านาจของอ าเภอส่วนหนึ่ง และเป็นอ านาจ 
ท่าน อปค. อีกส่วนหนึ่ง และอีกส่วนคือเขตตรวจละ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบ 
ท่ีให้ ผตปค. ในกรณีท่ีไปตรวจราชการแล้วพบเห็นปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน ขอเรียนถึงหลักการของงบตัวนี้ เนื่องจาก ปค. ได้ให้เหตุผลกับ 
ส านักงบประมาณ จะพูดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นความเร่งด่วน 
ส าคัญ จ าเป็น ท่านรองฯ นิวัฒน์ แจ้งมา ในกรณีท่ีอ าเภอของบฯ ผ่าน ผตปค. 
หลักการน่าจะใช้หลักเกณฑ์ของงบบูรณาการอ าเภอเป็นหลักเพราะเมื่อ ปค.  
ไปน าเสนอข้อมูลให้กับส านักงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปจะได้ใช้หลักเกณฑ์นี้  
พิจารณาว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ใด เพื่อให้ส านักงบฯ เห็นความส าคัญ จ าเป็น มิฉะนั้น 
ส านักงบฯ จะมองว่าเป็นส่วนท่ีเข้างบฟังก์ชัน อาจไม่เข้าวัตถุประสงค์ อาจตัดงบฯ 
ของ ปค. ได้ ซึ่งงบตัวนี้ไม่ได้เป็นงบประจ าท่ีต้องได้ทุกป ีซึ่งเป็นงบประมาณท่ีเราต้อง 
ไปช้ีแจง เพื่อของบประมาณทุกปี จึงขอเรียนว่าโครงการของท่านก็เป็นส่วนหนึง่ ท่ี
เป็นข้อมูล ในการน าเสนอให้กับส านักงบฯ ซึ่งท่ีผ่านมาปัญหาคือการท่ีเอาผลงาน ผลผลิต  
ไปช้ีแจงให้กับส านักงบประมาณ ท่านรองฯ ได้ท างานอยู่กระบวนการนี้มา 2-3 ปี 
ท่านจึงเห็นปัญหา จึงมีแนวคิดว่าตามหลักการงบ ผตปค. ควรใช้หลักเกณฑ์ของ 
งบบูรณาการไปเติมในส่วนท่ีขาด ส่วนท่ีงบบูรณาการไม่เพียงพอ เห็นว่าเป็นเรื่อง 
ความจ าเป็น เร่งด่วน ไม่เกิดความเสียหาย ท่านได้กล่าวว่าอาจจะคล้าย ๆ เป็นเรื่อง
ของงบภัยพิบัติ ถ้าไม่มีภัยพิบัติก็ไม่ต้องใช้ ถ้าเกดิภัยพิบัติก็น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ 
ขอน าเรียนข้อมูลให้ทุกท่านทราบ ในปีนี้โครงการจาก ผตปค. หลาย ๆ เขตท่ีผ่านมา 
ท่านก็จะให้สิทธิกับท่าน ผตปค. กรณีเห็นชอบโครงการและ เมื่อ หน.ผตปค. อนุมัติ
โครงการผ่านมาแล้วนั้น ผมในฐานะ วช. ขอเรียนว่าผมจะเคารพสิทธิของทุกท่าน 
และจะเสนอโครงการฯ ไปยังท่านรอง อปค. กรณีท่ีหลักเกณฑ์ยังไม่ออก 
และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านรองฯ ว่าจะเห็นชอบหรือไม่นั้น กจ็ะดูเป็นรายเขต 
และรายโครงการ  

 
 

/ หน.ผตปค. ... 
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หน.ผตปค.  - ในกรณีท่ีท าการปกครองจังหวัด/อ าเภอ ได้เสนอปัญหาและความต้องการ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ซึ่งอาจไม่เข้าหลักเกณฑ์ท่ี ปค. ก าหนด และมีโครงการท่ีขออนุมัติไปก่อนท่ีจะม ี
                              หลักเกณฑ์ จึงขอความกรุณา ผอ.วช. น าเรียนท่านรอง อปค. อนุมัติโครงการ 

ท่ีน าเสนอไปแล้ว และเมื่อมีหลักเกณฑ์แล้ว ผตปค. ก็จะใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาโครงการตามท่ี ปค. ก าหนด และขอความกรุณาท่าน ผอ.วช. น าเสนอ
โครงการให้ท่านรอง อปค. อีกครั้ง แต่ถ้ามีโครงการท่ีไม่ตรงหลักเกณฑ์ 
หรือไม่สามารถอนุมัติให้ได้ ผตปค. ทุกท่านก็ขอน้อมรับ 

 

ผตปค. เขต ๖  - งบ ผตปค. มีจ านวนน้อยมาก 18 เขต กับ 18 ล้าน เมื่อเทียบกับงบบูรณาการ 
(นายวรญาณ บุญราชการ)   ของอ าเภอ 878 อ าเภอ ก่อนออกหลักเกณฑ์มา ผมเคยคุยกับ ผตปค. ว่างบตัวนี้ 

ถ้าเป็นการแก้ไขปัญหา คือโครงการท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี  
เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ถ้าคิดใน 2 มิติ คือ (1) ประโยชน์ของประชาชน  
(2) ข้าราชการของ ปค. งบบูรณาการถ้าอ่านตีความให้ละเอียด ไม่ยึดติดกับตัวอักษร 
และโครงการท่ีส่งไป ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจกรองเอกสารโครงการของ วช. ไม่เคร่งครัด
จนเกินไป โครงการท่ีขออนุมัติไปน่าจะเข้าวัตถุประสงค์ท้ังหมด แม้ว่าการเขียน
โครงการเป็นตัวหนังสืออาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ แต่อาจจะแก้ไขในรายละเอียด 
ของการเขียนตัวโครงการส่วนเนื้อหาของตัวโครงการน่าจะเข้าหลักเกณฑ์  
ค าว่า Function กับ Area แยกกันออกยากมากในระดับพื้นท่ี ท่านอยู่ส่วนกลาง 
ท่านบอกได้ว่าท่านเป็นฟังก์ชัน เมื่อไปอยู่อ าเภอนั้น Function กับ Area จะซ้อนกัน
อยู่ ถ้าเจ้าหน้าท่ีคัดกรองของ วช. ไม่เคร่งครัดจนเกินไปและมีข้อแนะน าท่ีดี ๆ 
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งงบ ผตปค. 18 ล้าน จะเป็นประโยชน์มากต่อสังคม  
พี่น้องประชาชนและข้าราชการฝ่ายปกครองในระดับพื้นท่ี เพราะจะไปแก้ไขปัญหา
ในส่วนท่ีงบประมาณส่วนอื่นไม่สามารถด าเนินการได้  

 

ผอ.วช.   - การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นหน้าท่ีของ ปค. เพราะฉะนั้น 
(นายเอกวิทย์ มีเพียร)       คงต้องเป็นดุลพินิจของท่าน ผตปค. อย่างท่ีน าเรียนเมื่อท่าน ผตปค. ได้อนุมัติ

เห็นชอบแล้ว ทาง วช. ก็จะดูแค่ความเรียบร้อย แต่อาจจะเป็นการใช้ถ้อยค า 
ช่ือโครงการถ้าไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ เช่น การซื้อครุภัณฑ์แอร์บ้านพักนายอ าเภอ  
ทาสีรั้ว อาจจะเห็นชัดว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ถ้าส านักงบฯ ถามว่าประชาชนได้ประโยชน์กี่คน อย่างไรบ้างก็จะตอบยาก แต่ถ้ามี
การเขียนโครงการให้เข้าหลักเกณฑแ์ละเรื่องของการรับประโยชน์ต่าง ๆ ก็ต้องมีเหตุผล 
มาประกอบกัน ในส่วนของ วช. และ ท่านรอง อปค. ท่านคงจะเห็นชอบและ 

                               อนุมัติงบฯ กับทาง ผตปค. ทุกเขต ไปด าเนินการตามโครงการนี้ได้ คงต้องเป็น 
                              หลักการแบบนี้ก่อนและค่อย ๆ ปรับใหเ้หมาะสมและน ามาเป็นแนวทางด าเนินการ 
                         ต่อไป  
 
 
 
 
 

/ ผตปค. เขต ๑๒ … 



-๕- 
 

ผตปค. เขต ๑๒  - งบ ผตปค. เป็นงบท่ีไปอุดช่องโหว่ของงบบูรณาการ ถ้าท าเป็นแนวทางเดียวกับ 
(นายวรวิทย์ ชัยสวัสด์ิ)         งบบูรณาการก็เนื่องจากไปเพิ่มเงื่อนไข วิธีการและรูปแบบ ซึ่ง ผตปค. ออกไปตรวจ 

พื้นท่ี งบต่าง ๆ ท่ีนายอ าเภอเห็นว่าไม่มีงบฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน เช่น  
การซื้อครุภัณฑ์ (แอร์) ถ้าใช้งานเกี่ยวกับห้องทะเบียนถือว่าห้องทะเบียนมีประชาชน 
มาใช้บริการ กรณีนี้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ในขณะเดียวกัน ถ้าขอซื้อ 
ครุภัณฑ์ (แอร์) ติดห้องนายอ าเภอ เราก็ไม่อนุมัติให้ ถือว่าประโยชน์ท่ีได้รับ 
ไม่ใช่พี่น้องประชาชน และจะคาบเกี่ยวในการจัดซื้อประเภทเดียวกัน ถามว่าจะได้ 
หรือไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน ซื้อเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์อาจ 
ไม่เหมือนกัน เพราะพี่น้องประชาชนมาใช้บริการห้องทะเบียนจ านวนมากในแต่ละวัน 
และประชาชนก็ได้ประโยชน์ หรือการปรับปรุงห้องน้ าอ าเภอ ห้องน้ าหอประชุม 
ประชาชนต้องได้ใช้ ประเด็นนี้ต้องสร้างความเข้าใจกับท่านรองฯ ว่าประเภทเดียวกัน 
แต่คนรับประโยชน์ต่างกลุ่มกันจะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ 
เพื่อจะได้ขับเคล่ือนต่อไปได้ 

 

ผอ.วช.   -  เรื่องของภาษาและเหตุผล ต้องท าให้เข้าหลักเกณฑ์ เราจะได้รู้ว่าโครงการสามารถ 
(นายเอกวิทย์ มีเพียร)          น าไปไว้ในประเภทไหนเมื่อไปช้ีแจงของบฯ ต้องเป็นยอดรวมทั้งหมด 18 ล้าน 
                               ก็จะไปอยู่ในช่องของแต่ละด้าน ส านักงบฯ สามารถดูรายละเอียดของงบแต่ละตัวได้ 
 

ผตปค. เขต ๑ , ๒ - ผตปค. หลายท่านเคยผ่านการเป็นคนของบฯ ตอนเป็นนายอ าเภอ ผตปค.  
(นายชรินทร์ ทองสุข)         ออกไปตรวจเยี่ยมแล้วเราก็มีปัญหาท่ีต้องบริหาร ส่วนใหญ่เวลาไปเจอนายอ าเภอ 

ก็จะบอกปัญหาความจ าเป็น เป็นเรื่องแรกนั่นคือความจ าเป็นท่ีอ าเภออยากได้  
มีหลายเรื่องท่ี ผตปค. พยายามจะแนะน าให้นายอ าเภอได้ใช้งบฯ เชิงให้บริการ 
ประชาชนอย่างแท้จริง ผมยกตัวอย่างว่าหลายพื้นท่ีประสบภัยแล้งก็ได้แนะน า
นายอ าเภอเอางบแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แนะน าการท าฝายกั้นน้ า ถ้าเป็นเขตป่าสงวน 
แต่ก็ติดเรื่องพื้นท่ี ก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นท่ี โครงการท่ีเสนอผ่าน ผตปค. เป็นโครงการ 
ท่ีนายอ าเภอต้องการจริง ๆ เรื่องเหล่านี้เราพยายามท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
อย่างแท้จริงและนายอ าเภอท่านก็พยายามจะส่ือสารว่านี่คือโครงการท่ีเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนจริง ๆ  

 

ผตปค. เขต ๖  - เจ้าหน้าท่ีคัดกรองโครงการของ วช. จะมีความช านาญเรื่องโครงการงบ ผตปค.  
(นายวรญาณ บุญราชการ)    จึงขอความอนุเคราะห์ใหค้ าแนะน าเพื่อใหก้ารเสนอโครงการตรงกับหลักเกณฑ์ 
 

ผอ.วช.   - ขอเรียนท่ีประชุม จากนี้ผมจะดูโครงการของ ผตปค. ด้วยตัวเอง เมื่อเจ้าหน้าท่ี 
(นายเอกวิทย์ มีเพียร)         ตรวจแล้วผมจะตรวจดูอีกรอบ ถ้าติดปัญหาก็จะได้ช่วยน าเรียนช้ีแจงกับท่านรองฯ 
                                   ผมจะพยายามท าหน้าท่ีคนกลาง เมื่อเหน็โครงการท่ีการใช้ถ้อยค าอาจจะเป็นโครงการ 
                               ท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ อาจจะให้ย้อนกลับมาแก้ไขเล็กน้อย อาจจะไม่ต้องแก้ไขท้ังหมด 
                              เมื่อท่านรองฯ ซักถามผมจะคอยตอบค าถามเท่าท่ีตอบได้และจะตรวจสอบ 

ทุกโครงการ 
 
 
 

/ หน.ผตปค. … 



-๖- 
 

หน.ผตปค.  - ขอบคุณท่าน ผอ.วช. ท่ีจะช่วยประสานงานและตรวจสอบโครงการให้ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)    เพื่อลดการส่งเอกสารกลับมาแก้ไข 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

      (๒) ความคืบหน้าปรับปรุงระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการก ากับ  
และติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของปลัดจังหวัด 

หน.ผตปค.   - เชิญ ผอ.วช. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

ผอ.วช.    - อปค. ได้ลงนามในระเบียบ ปค. ว่าด้วยการก ากับและติดตามผลการปฏิบัติ 
(นายเอกวิทย์ มีเพียร)         ราชการในหน้าท่ีของปลัดจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระเบียบเดิมคือ พ.ศ. ๒๕๔๙  

ซึ่งได้ใช้มานาน และไม่เข้ากับยุคสมัย จึงได้มีแนวทางปรับแก้ไขหลัก ๆ คือ  
(1) การปรับปรุงบริบทในการบริหารราชการแผ่นดิน ใหม้ีการเพิ่มเติมค าว่า 

                               ยุทธศาสตร์ชาติและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี มาเพิ่มเติม 
                               ซึ่งระเบียบเดิมไม่มี (2) การก าหนดระยะเวลาของการติดตามให้แล้วเสร็จ 
                              ของอ าเภอภายในเดือนมิถุนายน ให ้ปจ. รายงาน ผวจ. ทราบภายในวันท่ี 

15 กรกฎาคม ของทุกปีและรายงานให้ ปค. ทราบภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม  
จะมีเวลาท่ีกระชับและชัดเจนขึ้น จะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการท างบประมาณ 
รวมทั้งเป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลา (3) มีการปรับปรุงแบบตรวจ ปจ.1  
ปจ. 2 มีการปรับปรุงรายละเอียด คือการปรับปรุงให้ตรงกับเนื้อหาและทันกับ
เหตุการณ์และงานในหน้าท่ีต่าง ๆ จะมีการแจ้งไปยังกองส่ือสาร น่าจะเริ่มใช้ต้ังแต่
วันท่ี 1 เมษายน นี้ โดยให้ ปจ. ในปีงบประมาณนี้ใช้แบบฟอร์มนี้ ช่วงแรกต้องใช้ 
แบบเป็นเอกสารไปก่อนและจะได้ประสาน ศสป. ให้มีการท าแบบออนไลน์คาดว่า 
จะแล้วเสร็จปลายปี ปีหน้าคงได้ใช้แบบออนไลน์ แต่ปีนี้คงใช้การกรอกเอกสารและ
รายงานตามระบบ และท่ีส าคัญคือในระเบียบการปรับปรุงระเบียบแบบฟอร์มต่าง ๆ 
ก็จะสามารถด าเนินการได้ทุก 2 ปี และพิจารณาตามความเหมาะสมและมีการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบตัวนี้ ฝากท่าน ผตปค. เมื่อไปตรวจราชการจะได้แจ้งทาง 
ปจ. โดยได้มีการใช้แบบฟอร์มตามเอกสารชุดนี้ และวันท่ี 1 เม.ย. จะสามารถ 
ดาวน์โหลดเอกสาร ช่องทาง QR code ได้ กรณี ปจ. ใช้โปรแกรมแล้วเกิดปัญหา  
ก็ให้แจ้ง วช. เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

   

หน.ผตปค.  - เป็นเรื่องท่ีดีท่ีมีการปรับปรุงระเบียบใหเ้วลากระชับและชัดเจนขึ้น เพื่อให้ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) ปลัดจังหวัดได้ออกตรวจติดตามในพื้นท่ีได้เร็วขึ้น 
 

ผอ.วช.   - เรื่องของงบประมาณ อยู่ในระหว่างการร่างงบประมาณปี 63 ซึ่งอยู่ในขั้นตอน 
(นายเอกวิทย์ มีเพียร)        ของส านักงบประมาณก าลังด าเนินการ น่าจะเป็นปลายเดือนเมษายน ตามปฏิทิน

ปกติ และจะน าเข้าค าขอ ครม. เสร็จแล้วจะเข้าสู่ฝ่ายนิติบัญญัติในเดือนมิถุนายน  
ช่วงนี้จะเป็นช่วงท างบประมาณ ขอเรียนว่าส านักงบประมาณก็ได้กรุณา ปค.  
หลายเรื่องท่ีท่าน อปค. ได้พูดคุยหลายประเด็น ในส่วนภูมิภาคท่านได้อ านวย 
ความสะดวกค่อนข้างมาก และปีนี้ก็เช่นกัน ขอให้ท่าน ผตปค. ตรวจติดตาม 
  

/ คือการเบิกจ่าย ... 



-๗- 
 

คือการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวเลข ส านักงบฯ จะดูประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นหลัก ดังนั้นท่าน อปค. ได้ให้ความส าคัญกับการเบิกจ่ายให้เป็นไป 
ตามเป้าหมาย ตามรายไตรมาสต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ตัวเลขจะจบไตรมาสท่ี 2  
ปลายเดือน มี.ค. นี้ ฝากท่าน ผตปค. ตรวจติดตามกรณีไปตรวจราชการในพื้นท่ี  
ในกรณีโครงการไหนท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ท่าน อปค. จะสอบถามบ่อยๆ  
เวลารายงานผมจะรายงานจากยอดท่ีจังหวัด/อ าเภอรายงานมาเท่านั้น ว่าเป็นปัญหา
ยังไง แต่เรื่องในพื้นท่ีนั้นต้องเตรียมไว้เป็นข้อมูลเพื่อท่ี อปค. จะสอบถามและ 
เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่าย ฝากท่าน ผตปค. ไตรมาสท่ี 2 ผ่านไปแล้วน่าจะไม่เกิดปัญหา  
และท่ีส าคัญคือไตรมาสท่ี 3 ท่ีท่านจะเร่งรัดการเบิกจ่าย เรื่องของงวดงาน 
ก็ต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้า งวดงานตามท่ีท าสัญญาไว ้เพราะเมื่อการเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามเป้า จะมีผลต่อการของบประมาณในปีถัดไป 

 

หน.ผตปค.  - เดือนนี้ได้มีการก าหนดประเด็นการตรวจราชการในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  ด้วยเช่นกัน ท่าน ผตปค. หลายท่านได้พบข้อสังเกตในการเบิกจ่ายท่ีล่าช้า คือ  

(1) ไม่มีการจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน (2) เสมียนตรามีการโยกย้ายและเสมียนตราใหม่ 
ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การปฏิบัติงาน (3) ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า (4) ไม่มีการ
แบ่งจ่ายตามงวดงานในกรณีท่ีงบประมาณไม่มาก ส่วนงบประมาณท่ีมีจ านวนมาก 
ก็แบ่งจ่ายงวดงานน้อยงวด จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้การเบิกจ่ายล่าช้าและน าเข้าท่ี
ประชุม ปค. ในวันพรุ่งนี ้

         

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.2 ประเด็นการตรวจติดตามของ สน.สก. 
      (๑) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยฯ 
(หนังสือที่ มท ๐๓๐๗/ว๖๕๐๕) 
      (๒) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัด 
(หนังสือที่ มท ๐๓๐๗/ว๖๑๘๘) 
      (3) ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะของเจ้าหน้าทีศู่นย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
และชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (หนังสือที่ ด่วนที่สุด 0307.2/ว6071) 

หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน สน.สก. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

ผู้แทน สน.สก.  - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกล่ียฯ 
                   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัด และค่าเบี้ยเล้ียง 

และพาหนะของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และชุดปฏิบัติการประจ าต าบล  
ท่ีท าการปกครองจังหวัด/อ าเภอบางแห่งได้ด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
อาจท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 
 

/ หน.ผตปค. ... 
 



-๘- 
 

หน.ผตปค.  - ขอให้ ผตปค. ตรวจติดตามและสอบถามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     ในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกล่ียฯ, ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการก ากับการ 

ทวงถามหนี้ประจ าจังหวัดและค่าเบี้ยเล้ียงและพาหนะของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอ และชุดปฏิบัติการประจ าต าบล 

  

ผตปค. เขต 7  - อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้ท าเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(นายบุญช่วย หอมยามเย็น)  ของคณะผู้ไกล่เกล่ียฯ ตามเอกสารท่ีทาง สน.สก. ให้ไปแล้ว และส่งเอกสารไปยัง

เสมียนตราจังหวัด/อ าเภอ แต่เสมียนตราได้แจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง
และกลับมาท าใหม่ ไม่ทราบว่า สน.สก. ประสานไปยังเสมียนตราจังหวัด/อ าเภอ  
หรือไม่ว่าเอกสารท่ีขอเพิ่มเติมจ าเป็นหรือไม่ 

  

หน.ผตปค.  - สน.สก. ได้มีการก าหนดรูปแบบเอกสารการเบิกจ่ายหรือไม่ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)       
 

ผู้แทน สน.สก.  - มีการก าหนดรูปแบบเอกสารการเบิกจ่ายท่ีชัดเจน 
 

หน.ผตปค.  - ควรซักซ้อมเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบเอกสารการเบิกจ่าย เสมียนตราอาจจะมีการ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)   โอน/ย้าย หรือเจ้าหน้าท่ีมาบรรจุใหม่ บางท่ีอาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องเอกสาร  
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.๓ ประเด็นการตรวจติดตามของ สน.ปท. 
      (1) เร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งบลงทุน) 

หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน สน.ปท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน สน.ปท.  - น าเรียนท่ีประชุมทราบในส่วนเบิกจ่ายเงิน  
  (1) โครงการการก่อสร้างอาคารท่ีว่าการอ าเภอ 9 หลัง และได้เบิกจ่ายไปตาม
ระบบ 15% ได้เบิกจ่ายแล้ว และก าลังจะเบิกงวดแรกและงวดท่ี ๒ อาจจะช้าบ้าง  
และอ าเภอท่ีมีปัญหาคือ 1. อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม สอบถามไปยังเสมียนตรา 
แจ้งว่าเพิ่งสร้างได้ 5% เพราะมีปัญหาท่ีส่วนกลาง 2. อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
ปัญหาเกิดจากการขยับพื้นท่ีการก่อสร้างท าให้ล่าช้า 

                               (2) โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอ าเภอ จ านวน 10 หลัง อ าเภอท่ีมีปัญหา 
                             คือ 1. อ.นาทม จ.นครพนม จากการสังเกตพบว่าปัญหาอยู่ท่ีผู้รับจ้างท าให้งานล่าช้า  

ขอความกรุณา ผตปค. เขตท่ีรับผิดชอบตรวจติดตามโครงการดังกล่าว 2. อ.สุคิริน 
จ.นราธิวาส 3. อ.สันติสุข จ.น่าน เนื่องจากการเขียนงวดงานท่ีเยอะเกนิไป  
4. อ.กงหรา จ.พัทลุง เนื่องจากปัญหาการปรับลดงวดงาน ยังเบิกจ่ายไม่ได้  
5. อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื่องจากการเขียนงวดงานท่ี 1,2 สัมพันธ์กัน ท าให้งวด 
ท่ี 1 เบิกจ่ายไม่ได้ ต้องรอถึงงวดท่ี 2 ถึงจะเบิกงบประมาณได้ เรื่องปัญหาการแบ่ง 
งวดงาน สน.ปท. ก็จะรวบรวมข้อมูลไว้และน ามาแก้ไข เพื่อไม่เกิดปัญหาขึ้นในปี
ถัดไป  

 
/ (3) โครงการก่อสร้าง … 

 



-๙- 
 

  (3) โครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอ าเภอ จ านวน 20 หลัง  
ท่ีเกิดปัญหาคือ 1. บ้านพัก ปจ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากรื้อถอนแล้วขุดเจอฐานรากเดิม
ต้องเจรจาหาผู้รื้อถอนฐานรากเดิม 2. บ้านพัก นอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เนื่องจาก
เบิกจ่ายพร้อมกันสามงวด 3. บ้านพัก นอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เนื่องจากความเช่ือ
ของชาวบ้านในพื้นท่ีซึ่งเป็นบ้านพักเจ้าเมือง ซึ่งต้องรอเวลาต้ังเสาเข็มได้คือเดือน 
มกราคม และปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง  
  (4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) จ านวน 2 หลัง คือ  
1. จ.ยโสธร 2. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และยังไม่มีการเบิกจ่ายคือ อ.ศรีราชา ซึ่งอาจจะ
มีการเบิกจ่ายในต้นเดือนหน้า ท้ังหมดคืองบประมาณของปี 2562 เราต้องเบิกจ่าย
งบประมาณ งบลงทุนให้ได้ 49 ล้านบาท แต่ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วเพียง 46 ล้านบาท  
ซึ่งต่ ากว่าเป้า 3 ล้านบาท 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

  (2) ส ารวจความพร้อมการก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอ าเภอ, อาคารหอประชุม, บ้านพัก 
ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน.ผตปค.  - เชิญผู้แทน สน.ปท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผู้แทน สน.ปท.  - ขอความอนุเคราะห์ท่าน ผตปค. ตรวจติดตามความพร้อมในเรื่องสถานท่ีก่อสร้าง 
                               ยังมีหลายอ าเภอท่ีมีความประสงค์และไม่ประสงค์ อาจมีปัญหา เช่น เรื่องท่ีดิน  

เรื่องรื้อถอน เพราะเราให้เฉพาะงบก่อสร้าง ส่วนการรื้อถอน ถมดิน ทางส านักงบฯ
ไม่ให้ จึงท าให้เกิดปัญหา ดังนั้นเราจึงต้องส ารวจความพร้อมก่อนเพื่อส่งเรื่องท้ังหมด
ให้ส านักงบประมาณ และน าเรียนการออกแบบก่อสร้างท่ีว่าการอ าเภอแบบใหม่ 
ความคืบหน้าตอนนี้เรื่องอยู่ท่ีส านักงบประมาณ แต่ตอนนี้กลับมาแก้ไขแบบเพราะ
เกินมติ ครม. ท่ีก าหนดไว้ คือ 1 ตรม. ต้องไม่เกิน 14,000 บาท ราคาท่ีท าไว้เดิม 
14,700 บาท จึงใช้วิธีการถอดแอร์ไปไว้ในครุภัณฑ์ประกอบ น่าจะแล้วเสร็จทัน 
ในปีงบประมาณ 2563 ท่ีว่าการอ าเภอท่ีขอมา 9 หลัง จะท าแบบใหม่ท้ังหมด  
ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร สน.ปท. จะน าเรียนให้ทราบอีกครั้ง 

 

ผตปค. เขต 6  - ท่ีว่าการอ าเภอเมืองพังงา ตัวอาคารยังเป็นอาคารไม้ สถานท่ีก่อสร้างเดิมก็ไปอยู่ 
(นายวรญาณ บุญณราช)      ในท่ีของเรือนจ า ถ้าสร้างใหม่ต้องไปท่ีใหม่ ประเด็นคือนายอ าเภอจะเกษียณ  

การขับเคล่ือนอาจจะไม่เต็มท่ี ลองไปเปรียบเทียบดูตอนนี้อาคารศาลากลางจังหวัด 
                               หลังเก่ายังว่างอยู่ อบจ. ก าลังจะขอใช้ บางคนคิดว่าอ าเภอเมืองน่าจะขอใช้  
                               แต่นายอ าเภอมองว่าพื้นท่ีใหญ่ไป ไม่คุ้มค่ากับการไปปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งผมได้ไป 
                               ดูแล้วจะเป็นอาคารสองช้ันรุ่นเก่า สภาพยังดีสง่างามถ้าเป็นอ าเภอเมืองก็น่าจะ 
                               เหมาะสมอาจจะมีพื้นท่ีเยอะ แต่ถ้าใช้งบประมาณในการปรับปรุงประมาณ 5-10  

ล้าน น่าจะไม่มากเกินไป หรือไปสร้างท่ีใหม่อาจจะออกไปนอกเมืองก็จะเสียโอกาส 
อาคารศาลากลางหลังนี้ ประเด็นคือไม่มีการขับเคล่ือนว่าจะท ายังไง เนื่องจากดูบัญชี 
รายช่ือแล้วไม่มีรายช่ือท่ีว่าการอ าเภอเมืองพังงา และมีจวน ผวจ.พังงา หลังเก่า  
 

/ ซึ่งขึ้นทะเบียน … 



-๑๐- 
 

ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้เป็นท่ีดินของกรมการปกครองซึง่ยังไม่มีผู้ดูแลขอฝาก สน.ปท.  
ในฐานะกรมจะท ายังไง เพื่อแกไ้ขปัญหาให้เหมาะสม  

 

ผู้แทน สน.ปท.  - ขอน าเรียน จ.พังงา น่าจะขอมาเฉพาะแฟลต ท่ีว่าการอ าเภอเมืองและ 
ท่ีท าการปกครองจังหวัดอยู่ร่วมกัน และเรื่องอาคารท่ีว่าการอ าเภอเมือง  
สน.ปท. จะประสานไปยังอ าเภออีกครั้ง  

 

ผตปค. เขต 10  - บ้านพัก นอ., ป. หรือ อาคารท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีมีปัญหาเรื่องท่ีราชพัสดุ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)     เห็นควรซ่อมแซมมากกว่าการขอไปสร้างใหม ่
 

ผตปค. เขต 7  - ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการขอแฟลตมา ผมมองว่าไม่คุ้มค่าเพราะ 
(นายบุญช่วย หอมยามเย็น)  บางอ าเภอท่ีมีแฟลตแต่คนพักน้อย ขรก. มีจ านวนไม่เยอะ ท าให้ห้องว่าง  

เช่น อ.กรงปินัง จึงได้แนะน าใหข้อบ้านพัก ขรก., ป., จนท.ปค. ไม่ทราบว่า สน.ปท.  
ยังมีการของบฯ ท่ีเป็นบ้านพักอีกหรือไม่ หรือมีบ้านพักเก่าท่ีจะซ่อมแซม   
เนื่องจาก ขรก. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องพักท่ีอ าเภอ เพราะการเดินทาง 
อาจท าใหเ้กิดอันตรายได้ 

 

ผู้แทน สน.ปท.  - เรื่องบ้านพัก ป. จะมีปัญหามากและขอมาเยอะและท่ีผ่านมาย้อนกลับไป 
                               ประมาณเกือบจะ 4 ปี เราไม่ได้รับการอนุมัติบ้านพักปลัดอ าเภอเลย เหตุผลคือ 
                              ส านักงบฯ บอกว่า ป. เบิกค่าเช่าบ้านได้ และในการของงบประมาณปี ๖๓ 
                               ท่าน อปค. ได้น าเสนอบ้านพัก นอ. 116 หลัง, บ้านพัก ป.อาวุโส 5 หลัง, 

บ้านพัก ป. 10 หลัง, บ้านพักเสมียนตรา 5 หลัง และถ้าปี 63 ได้รับการอนุมัติ 
ตามท่ีขอไป ปี 64 ก็จะของบประมาณบ้านพัก ป. เพิ่มขึ้นอีก ส่วนบ้านพักของ  
อ.กรงปินงั จะประสานไปยังเสมียนตราอีกครั้ง 

                                

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.๔ สรุปตัวชี้วัดของ กตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     
 

ผอ.กตร.  - ขอติดตามตัวชี้วัด Best Practice  เหลือระยะเวลาอีก 5 เดือน ปัจจุบันมีเรื่องท่ี 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)    ผตปค. ส่งมา 4 เรื่อง ดังนี้ 

(1) ผตปค. ชรินทร์ ทองสุข  จ านวน 1 เรื่อง   
(2) ผตปค.วิรัตน์ ไชยสิทธิ์ จ านวน 1 เรื่อง  
(3) ผตปค. วรญาณ บุญณราช จ านวน 1 เรื่อง  
(4) ผตปค. ศราวุธ  ไทยเจริญ จ านวน 1 เรื่อง   
ปีนี้ต้องมี Best Practice จ านวน 27 เรื่อง ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าท่ีก าหนดไว้  

 

ผตปค. เขต 6    - ตัวชี้วัดการท าบุญยังต้องใช้หรือไม่ ผู้ตรวจบางท่านอาจจะยังไม่ทราบขอให้ 
(นายวรญาณ บุญณราช) ผอ.กตร. แจ้งในท่ีประชุมอีกครั้ง 
 

/ ผอ.กตร. ... 
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ผอ.กตร.    - ตัวชี้วัดท่ี 6 คือ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  ด้านส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรณี ผตปค. ร่วมท าบุญขอให้ถ่ายภาพ 

และส่งเข้าในไลน์กลุ่ม ผตปค. พร้อมแจ้งวันท่ี/สถานท่ีท่ีไปท าบุญ หรือถ่ายภาพ 
ซองกฐิน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีจะเก็บรวบรวมใช้เป็นตัวชี้วัด 

 

หน.ผตปค.  - ตัวชี้วัดท่ีต้องขอความร่วมมือในการจัดหา คือ (1) Best Practice (2) การเข้าร่วม 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหรือเข้าร่วมกิจกรรม ด้านส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
                               ขอให้ ผตปค. รีบด าเนินการ 
    

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.๕ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอ 
และท้องที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ติดตามงบ ผตปค.) 

หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     
 

ผอ.กตร.   - ตามเอกสารแนบมี 10 โครงการ ท่ีจังหวัด/อ าเภอ ได้เสนอมาหลังจาก 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  ออกหลักเกณฑ์แล้ว เพื่อสอบถามว่ายังยืนยันจะเสนองบฯท้ัง 10 โครงการ หรือไม่ 
                               ถ้ายังยืนยันให้น าเสนองบฯ เจ้าหน้าท่ี กตร. จะตามเอกสารโครงการให้ครบถ้วน 
                               สมบูรณ์และจะน าเสนอตามข้ันตอนต่อไป 
                              

หน.ผตปค.  - ขอให้ ผตปค. แนะน าทางจังหวัด/อ าเภอ ในกรณีการเขียนโครงการให้เป็นไปตาม  
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและต่อยอดงบบูรณาการ 
                              ของอ าเภอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ อปค.  
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

3.6 สรุปเร่ืองร้องเรียนเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
หน.ผตปค.  - เชิญ กง.รรท. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

กง.รรท.    - กง.รรท. มี 2 เรื่องท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุม ดังนี้  
(นางสุภชา ภู่อ่ า)              (๑) สรุปเรื่องร้องเรียน เดือนตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มีท้ังหมด 84 เรื่อง  

ด าเนินการแล้ว 33 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 51 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์  
ผตปค. ในกรณีเป็นเรื่องท่ีท่านได้รับมอบหมายโดยตรงจากท่าน อปค. และยังไม่มี 
ข้อมูลในตารางสรุป ขอความกรุณาแจ้ง กง.รรท. เพื่อเพิ่มข้อมูล ซึ่งข้อมูลนี้จะมีผล 
ต่อตัวช้ีวัดประจ าปี   
(2) ขอความอนุเคราะห์ ผตปค. ติดตามการด าเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีท่ี ปค.  
จัดส่งให้ จ. พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี เนื่องจากบางแห่งล่วงเลยเวลา 
มาระยะหนึง่แล้วยังไม่มีการรายงานผลการด าเนินการ รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม และ กง.รรท. จะท าหนังสือแจ้งเร่งรัดการด าเนินการ 
ไปอีกครั้งหนึ่ง 
 

   / หน.ผตปค. ... 
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หน.ผตปค.  - ขอให ้ผช.ผตปค. และ ผตปค. ติดตามเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)                                   
                             

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

-  
 
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการตรวจราชการเพื่อน าเข้าทีป่ระชุมประจ าเดือน ปค.  

ประจ าเดือนมีนาคม 256๒ 
หน.ผตปค.  - ประเด็นการตรวจน าเข้าท่ีประชุมประจ าเดือน ปค. ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)      ประกอบด้วย 

๑. การติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อสังเกตกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า 
    ๑.๑ การจัดท าเอกสารเพื่อของบประมาณประจ าปีมีข้อบกพร่อง ก่อนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขรายละเอียดในแบบ ปร. ๔, ปร. ๕ 
    ๑.๒ ไม่มีการแบ่งงวดงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้า  
เพราะต้องรอให้งานเสร็จ ๑๐๐ % 
    ๑.๓ ท่ีท าการปกครองจังหวัด/อ าเภอไม่มีเสมียนตรา หรือมีแต่เป็นข้าราชการ 
บรรจุใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การปฏิบัติงาน 
   ๑.๔ ไม่มีการวางแผนการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ี ปค. ก าหนด หรือ  
กค. ก าหนด 
    ๑.๕ มีการแบ่งงวดงานในการเบิกจ่าย แต่ไม่เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน 
    ๑.๖ ไม่มีการจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน ตามท่ี ปค. ได้แจ้งไว้ เมื่อได้รับการจัดสรรเงิน
จึงเกิดปัญหาการหาผู้รับจ้าง 

๑.๗ ขาดแคลนช่างในการควบคุมงาน ท าให้งานท่ีด าเนินการไม่ได้คุณภาพ
เท่าท่ีควร 
    ๑.๘ โครงการบางโครงการยังไม่มีการอนุมัติใช้พื้นท่ีอย่างถูกต้องท าให้เกิดการ
ล่าช้าในการก่อสร้าง 

๑.๙ ในระหว่างท่ีมีการประกาศการเลือกตั้ง ส.ส. โครงการท่ีมีลักษณะในการ
ฝึกอบรมดูงานไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

 

    ๒. เรื่องขวัญและก าลังใจของบุคลากร ต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนภูมิภาค จากเดิมตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ดังนี้ 
    2.1 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ ในสังกัดท่ีท าการปกครอง  
เฉล่ียคนละ  ๑,๖๐๐ บาท/เดือน 
    2.2 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ/ปฏิบัติการ ในสังกัด 
ท่ีท าการปกครองจังหวัด เฉล่ียคนละ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน 

 
/ 2.3 ต าแหน่ง ... 
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2.3  ต าแหน่ง นิติกร (ยกเว้นนิติกรท่ีได้รับเงินเพิ่มพิเศษต าแหน่งนิติกร) 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ/นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ/ 
ปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในสังกัดท่ีท าการ 
ปกครองจังหวัด/อ าเภอ เฉล่ียคนละ ๑,๘๐๐ บาท/เดือน 

2.4  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปกครองในสังกัดท่ีท าการปกครองจังหวัด/อ าเภอ  
เฉล่ียคนละ ๑,๒๐๐ บาท/เดือน 

2.5  ต าแหน่งลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัดท่ีท าการปกครอง 
จังหวัด/อ าเภอ เฉล่ียคนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 

                          เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีท าการปกครองจังหวัด 
 

มติที่ประชุม  - เห็นควรน าเสนอในท่ีประชุม ปค. 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
   ๖.๑ พิธีเชิญน้ าอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพธิีบรมราชาภิเษก 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)     
   

ผอ.กตร.  - วันท่ี 11 เม.ย. 2562 อปค. ขอความร่วมมือในการฝึกซ้อมขบวนเชิญน้ า 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  อภิเษกฯ ซึ่งในวันจริงวนัท่ี 18 เม.ย. 2562 จะมีพิธีเชิญน้ าอภิเษกจาก มท.  

ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และในวันท่ี 19 เม.ย. 2562 จะมีพิธีเชิญน้ าอภิเษก 
จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก าหนดการ 
วันท่ี 11,18,19 เม.ย. 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 

มติที่ประชุม   - รับทราบ  
 

๖.๒ เหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ในโอกาส 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

ผอ.กตร.   - เหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญท่ีระลึกประดับแพรแถบ) ในโอกาสพระราชพิธี 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)   บรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 2562 ราคาเหรียญละ 1,600 บาท น าเรียน ผตปค. 
                              เนื่องจากอาจจะต้องใช้ในพิธีต่าง ๆ และสามารถส่ังได้ถึงวนัท่ี 29 มี.ค. 2562  

ถ้า ผตปค. ท่านใดประสงค์ส่ังซื้อขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีภายในวันนี ้
  

มติที่ประชุม            - รับทราบ  
                             

๖.๓ ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม) 
 

/ ผอ.กตร. ... 
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ผอ.กตร.  - วันท่ี 1 เม.ย. ของทุกปี จะเป็นวันท่ีระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)  สล.ปค. ขอเชิญเข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการ มท. และมี ผตปค.  

ประสงค์เข้าร่วมงานจ านวน 2 ท่าน คือ  
(1) ผตปค. ชรินทร์ ทองสุข  
(2) ผตปค. วรญาณ บุญณราช  

                               หาก ผตปค. ท่านใดประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติมกรุณาแจ้ง กตร. 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 

   6.๔ สรุปค่าใช้จ่าย กตร. 
หน.ผตปค.  - เชิญ ผอ.กตร. 
(นายสมชัย คล้ายทับทิม)  
 

ผอ.กตร. - ข้อมูล ณ วันท่ี 2๘ มี.ค. 2562 จ านวนเงินรายรับ ๕๓,๒๘๖ บาท  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) จ านวนเงินรายจ่าย ๑๔,๔๐๑ บาท จ านวนเงินคงเหลือ ๓๘,๘๘๕ บาท  

ค้างรับเงินส ารองจ่ายค่าโทรศัพท์ ผตปค. และ ผอ.กตร. ประจ าเดือน ก.พ. 2562 
จ านวน 22,3๕๗.๖๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

มติทีป่ระชุม  - รับทราบ  
 
เลิกประชุม  ๑๗.๓๐ น.  
 
     
 
 
      (นางสาวหัชชพร อธิจันทร์) 
              จพง.ธก.ปง 
        ผู้จดรายงานการประชุม                                
                        
 

(นางณัสม์ฐรัศม์ อมรสุวรรณ์) 
 ผอ.กตร.     

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 

 
 
               
 
 


